



# TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*

6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

**Date:** January 19, 2015

## LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Chúng ta đang vui mừng chuẩn bị cho Tết Ất Tỵ và cũng là Xuân Tạ Ôn của gia đình giáo xứ chúng ta. **Đây là tinh thần sống thân tình, đoàn kết, và ý thức bổn phận của mỗi người**, để rồi mỗi một giáo dân, mỗi gia đình và mỗi tổ chức trong giáo xứ cùng chấp cánh hoa xuân. Vườn hoa tài năng, vườn thơ, của giáo xứ thêm tươi đẹp và rực rỡ đủ mọi sắc hoa và ý nghĩa.

Trong những ngày qua, tôi vui mừng vì nhiều người khen tặng tân thánh đường của chúng ta thật tuyệt vời với những nét đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại và lối cuốn chúng ta đi vào tâm tình cầu nguyện và nâng cao tâm hồn. **Tôi nhận thấy tinh thần yêu mến nhà thờ và trách nhiệm trong việc giữ vệ sinh và bảo trì của nhiều giáo hữu.** Đẹp và sạch sẽ gắn nấp đi liền với nhau để làm nổi bật nét đẹp và tôn nghiêm

của thánh đường. Có những giáo hữu trung niên và thanh niên, dù công ăn việc làm bận rộn, cũng đã mời gọi nhau đến hút bụi, lau chùi, quét dọn tân thánh đường mỗi tuần. Tất cả diễn tả niềm vui có ngôi thánh đường khang trang và niềm vui được cộng tác để duy trì nét đẹp, sạch sẽ, và ngăn nắp đó để nâng tâm hồn những ai đến tham dự thánh lễ và các nghi thức phụng vụ.

**Công tác giữ vệ sinh tân thánh đường và cơ sở giáo xứ luôn là điều ưu tiên và thể hiện sự quý mến và chào đón mọi người đến với giáo xứ.** Hội Phục Vụ Nhà Chúa với ban vệ sinh đã làm việc vui vẻ, âm thầm, quảng đại trong bao năm qua để chùi nhà cầu sạch sẽ và khử mùi, sắp xếp bàn ghế ngăn nắp. Mỗi tuần quý Ông Bà Anh Chị Em đã chia phiên nhau làm công tác vệ sinh từ trong nhà thờ, xuống tầng một, và hội trường, và sân nhà thờ, cũng như Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và Văn Hóa Tôma Thiện. **Tôi cũng xin mời gọi mọi giáo hữu khi đến nhà thờ, chúng ta cũng hợp tác với giáo xứ giữ gìn vệ sinh chung.** Xin không đưa thức ăn vào nhà thờ, và xin tuyệt đối không nhai chewing gum trong nhà thờ. Ăn uống trong nhà thờ, nhất là trong thánh lễ, không thể hiện đức tin và lối sống bác ái tôn trọng cộng đoàn, và không giữ chay khi rước lễ. Xin quý cha mẹ có con nhỏ cũng tránh để cho con mình cầm bình sữa tự uống trong nhà thờ, vì sẽ có lúc làm đổ sữa trên nền nhà thờ. Xin cũng thể hiện nếp sống văn minh và vệ sinh trong và quanh nhà thờ. Nhà thờ đã có những thùng bỏ tàn thuốc ở sân nhà thờ, nhưng nhiều người vẫn vứt bừa bãi các đót thuốc đó đây. Một điều nữa là tắt nước sau khi dùng và ý thức giữ vệ sinh chung. Nhớ một khi đã lấy bàn ghế ở đâu thì xin trả lại chỗ đó trước khi ra về.

**Trong tuần gói bánh tét bánh chưng đầu tiên, tôi đã chứng kiến sự hy sinh quảng đại và vui mừng của gia đình giáo xứ.** Năm nay có nhiều thiện nguyện viên đến giúp giáo xứ hơn năm trước. Ai cũng vui mừng! Và giáo xứ cũng chào đón những thiện nguyện viên mới: có những người ở tận Everett, Issaquah đến giúp. Có những giáo hữu từ Việt Nam đến định cư ở tại Seattle trong vòng 6 tháng qua cũng đã đến phụ giúp lau lá, làm bánh. Có những giáo hữu vì công ăn việc làm phải đi ở tiểu bang khác nay trở về giúp giáo xứ trong những tuần làm bánh, gác qua một bên công ăn việc làm để cùng chuẩn bị đón xuân với gia đình giáo xứ. Có những cụ già 90 tuổi và thậm chí 96 tuổi cũng đến giúp lau lá, bóc hành! Thật cảm động!

**Năm nay, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta tân thánh đường và cơ sở lớn hơn. Hội Chợ Tết năm nay sẽ được tổ chức tiệp nghi hơn, với chương trình**

văn nghệ ở Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (tức nhà thờ cũ), và ở Hội Trường có Hội Vui Xuân Ba Miền với cảnh đón xuân Bắc Trung Nam và các gian hàng ẩm thực và giải khát, quán hoa xuân với những chậu hoa tươi và các cảnh hoa mai hoa đào được những bàn tay điêu luyện gắn hoa và lá. Có gian hàng trò chơi của các chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể và Mục Vụ Trẻ. Ngoài ra còn có gian hàng thư pháp và gian hàng Tết với đầy đủ các loại bánh, mứt, rượu, bao lì xì. Có phòng chụp hình Hoàng Gia để chúng ta chụp với những phong màn Tết đặc sắc hoặc các cảnh đẹp mùa Xuân, trong đó chúng ta mặc áo long bào, áo hoàng hậu, quân lính... và chụp hình gia đình. Có phòng giới thiệu văn hóa Việt Nam và giải thi đấu cờ tướng và cờ quốc tế. **Chúng ta hãy đến thưởng thức và ủng hộ hết mình.**

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô,

  
Lm Gioakim Đào Xuân Thành

